



ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เรื่อง นโยบายการไม่รับหรือให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ในฐานะองค์กรหลักในการชี้นำเศรษฐกิจการค้าไทย เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ มีหน้าที่บูรณาการ จัดทำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจน เป็นเอกภาพ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่สำคัญ จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ การค้า เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและดำรงตนเป็น แบบอย่างที่ดี สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จึงกำหนดนโยบายและแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างค่านิยมการ ประหยัดและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐานและ แนวทางปฏิบัติสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนี้

๑. การให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ “เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓” ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย “การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔” และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน “กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด” รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดงดให้และรับของขวัญ ของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

๓. การแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความรักใน โอกาสต่างๆ ตามปกติเพณินิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดง ความเสียใจ หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบอื่นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแทน

๔. ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

๕. กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณิ นิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท หากมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ พูลพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า